

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษา

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษา จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาเพื่อเปิดหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตรชัน และหลักสูตรศิลปกรรม-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. คณะวิทยาศาสตร์

ให้ความเห็นชอบการรับนักศึกษาเพื่อเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ด้วยคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ มีความประสงค์ของรับนักศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษา คงค้าง	ปีที่คาดว่าจะ สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตรชัน	๑๖๙	๒๕๖๖
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมและ ประติมากรรมเพื่อสังคม	๔๘	๒๕๖๖

เหตุผล

เนื่องจากได้มีการรวบรวมหลักสูตรทั้ง ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรม-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาร์ตส์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตรชัน และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมและ

ประติมากรรมเพื่อสังคม โดยใช้หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาร์ต เป็นแกนกลางในการปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอีลส์เตชันอาร์ต” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความทันสมัยในการเรียนการสอน และลดความซ้ำซ้อนในองค์ความรู้และรายวิชาที่สอน เพื่อเป็นการลดภาระของผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการสื่อศิลปะในศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อความหลากหลายและเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและแวดวงศิลปะร่วมสมัยของโลก

๒. คณะวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ของดรับนักศึกษา เพื่อเปิดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาคงค้าง	ปีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)	๑ คน	๑/๒๕๖๕

เหตุผล

๑. เนื่องจากผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มีจำนวนน้อย จะเห็นได้ว่าเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ มีเพียงนักศึกษา ๑ คน และขณะนี้มีสถานะไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ได้รักษาสภาพเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ และจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

๒. ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาละ ๖๕,๐๐๐ บาท ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงสำหรับหลักสูตรปริญญาโท แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงมีผลให้มีผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตรนี้มีจำนวนน้อย

๓. อาจารย์ในภาควิชาคณิตศาสตร์ที่มีคุณสมบัติสอนหลักสูตรนานาชาติได้มีจำนวน ๑๐ คน แต่มีคุณสมบัติการศึกษาเกี่ยวข้องกับประกันภัยเพียง ๑ คน ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนก็ต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษมาช่วยสอนเกือบทุกวิชา และมีค่าใช้จ่ายสูง

การพิจารณาก่อนการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอสภาสถาบัน เพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้พิจารณาจากเอกสารระเบียบวาระการประชุม ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ/อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว และไม่มีคณะกรรมการสภาสถาบันท่านใดขอทักท้วง จึงมีความเห็นร่วมกันในการให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษา ตามที่เสนอ จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

๑. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

ให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตรชัน และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. คณะวิทยาศาสตร์

ให้ความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบัน ๖๕